

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำแนกประชาชนตามเพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สมมติฐานของการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 11 หมู่บ้าน จำนวน 5,265 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 11 หมู่บ้าน จำนวน 372 คน ซึ่งได้จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามานะ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายปิด มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้ง 8 ด้าน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบโดย วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่าง ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ แอล เอส ดี (LSD : Least Significant Differenece)

สรุปผล

จากการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18 – 30 ปี มีอาชีพเกษตรกร และอาศัยอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเสาแก้วใหญ่

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 ด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ที่มี เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า

3.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และด้านการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย คือ

ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ควรมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตชุมชนให้ครบทุกสาย ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำควบคู่กับการก่อสร้างถนน และการก่อสร้างถนนควรให้ได้มาตรฐานมากกว่าเดิม

ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ควรมีการจัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน ควรเพิ่มจำนวนรอบในการจัดเก็บขยะในแต่ละหมู่บ้านช่วงงานกิจกรรมต่างๆ เช่น งานบุญประเพณี และควรมีการทำความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ควรมีการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ทุกหมู่บ้าน และควรมีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคติดต่ออย่างเพียงพอ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ควรมีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำ ควรจัดเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อย่างเร่งด่วน และควรมีการตรวจสอบเครื่องมือติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุรับ-ส่ง ให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ ควรจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ และควรจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ควรมีการจัดอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ควรออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ควรมีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกปี และควรจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน

ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ควรจัดหาต้นไม้ยืนต้น แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูกในชุมชน ควรมีการจัดทำรั้วล้อมรอบเขตป่าสาธารณะ ประโยชน์ให้ชัดเจนมั่นคง ควรจัดให้มีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในวันสำคัญอย่าง

ต่อเนื่อง และควรมีการรณรงค์ และจัดกิจกรรมในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านให้มากขึ้น ควรมีการทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อภิปรายผล

ผลจากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ เรวัตติ สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ ณฑพงษ์ วิยะรันตร์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างคอก อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ วิสูตร จงฐวณิชช์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ จารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ มารินทร์ เคนทรภักดิ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเขกา จังหวัดหนองคาย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเขกา จังหวัดหนองคาย มีระดับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ จารุณี พิมพ์จำปา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ชูระธรรม (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ ปราณิต หนน้ำ (2551 : 93-94) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดทอง อำเภอ

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาตอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ ชัชชฎาพร ทองปั้น (2551 : 1-2) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ ใหม่ แก้วเหลืองชัย (2552 : 76-78) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ รัตน์ดิกรณี จีนบุตร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ นุญด ผ่องทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับ เวชพันธ์ พิมพิสิน (2554 : 139-149) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารวม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกับ เดือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : 86-90) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลคลองขามเห็นว่า มีการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ไม่สอดคล้องกับ ปรีชญา ศรีเสนพิลา (2553 : 77-78) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารวม อำเภอโพธารวม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธารวมที่พยายามที่จะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 แล้ว แต่อาจจะเป็นเพราะว่าความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย การที่มีพื้นที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมากประกอบกับงบประมาณที่จัดเก็บได้และได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอกับภารกิจที่เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธารวมอาจจะยังไม่ครอบคลุมและยังตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่ในหลายเรื่องของแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารวม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ยังไม่ครบทุกสาย รวมทั้งถนนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปก็ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการก่อสร้างระบายน้ำแต่ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน
2. ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารวม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย โดยมีการจัดหาลังขยะให้กับทุกหมู่บ้าน และมีรถบริการจัดเก็บขยะ แต่ไม่ได้ออกไปให้บริการจัดเก็บขยะให้กับทุกหมู่บ้านเป็นประจำทุกวัน

3. ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ได้ดำเนินการแจกจ่ายทรายอะเบทกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลายเฉพาะช่วงการมีโรค ไข้เลือดออกกระบาด ไม่มีแผนงานในการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อที่ชัดเจน ส่วนการประชาสัมพันธ์ และการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อกระทำเพียงบางครั้ง

4. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ได้จัดให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แต่ในส่วนการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันสาธารณภัยกับตัวแทนชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกระทำเพียงบางครั้ง ไม่ได้กระทำสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี

5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล แต่มีเพียงจุดเดียวและเครื่องเดียวที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอกับความต้องการ และได้มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา แต่ไม่ได้ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอ

6. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ได้มีการจัดอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีเพียงบางครั้ง ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้มีการติดตามประเมินผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่วนการออกกำลังกายได้จัดในรูปของการแข่งขันกีฬาแต่ไม่ได้จัดเป็นประจำ และองค์การบริหารส่วนตำบลยังอาศัยสถานที่ของ โรงเรียน และจัดเป็นบางครั้ง

7. ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้บุกรุกที่ป่า สาธารณะประโยชน์ และได้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟบริเวณป่าสาธารณะประโยชน์ แต่ยังไม่ได้มีการจัดทำรั้วล้อมรอบเขตป่าสาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจนมั่นคงถาวรเพื่อป้องกันการบุกรุกจากประชาชน

จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ ปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แยกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม แยกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประชาชนที่มีเพศแยกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไม่แยกต่างกัน ผลการวิจัยที่
พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ฅทพงษ์ วิยะรัตน์ (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น ไม่ต่างกัน

สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวิชัย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แยกต่างกัน

สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแยกต่างกันมี
ความคิดเห็น ไม่แยกต่างกัน

สอดคล้องกับ จารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแยกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวม ไม่แยกต่างกัน

สอดคล้องกับ เดือนฉาย ผลเรือง (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแยกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน ไม่แยกต่างกัน

สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ชูระธรรม (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแยกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แยกต่างกัน

สอดคล้องกับ รัตน์ดิกรณ์ จินบุตร (2552 : 108-123) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับ นุฎล ฝอยทอง (2552 : 81-95) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ เน้นการให้บริการสาธารณะในภาพรวมโดยไม่แยกการดำเนินงานเพื่อประชาชนเพศใดเพศหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกเพศอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จึงทำให้ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ วิสูตร จงชวลินชัย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับ จารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับ จารุณี พิมพ์จำปา (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับ เดือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ชูระธรรม (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถพัฒนา และบริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกช่วงอายุในพื้นที่ จึงทำให้ประชาชนในแต่ละช่วงอายุได้รับรู้ถึงข้อมูลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ และมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ไม่แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ ณทพจน์ วิะรันตร์ (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวิทย์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับ รัตน์ติกรณ์ จินบุตร (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับ ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับ เวชพันธ์ พิมพ์สิน (2554 : 139-149) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และการทำมาหากินที่แตกต่างกัน จึงทำให้แต่ละกลุ่มอาชีพมีความจำเป็น และความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ สมศักดิ์ ศรีสุข (2546 : 29) ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางความคิดเห็นของคนประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยทางด้านอายุ ปัจจัยทางด้านเพศ ปัจจัยทางด้านสถานภาพสมรส ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา ปัจจัยทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านข้อมูลข่าวสาร

4. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปราณีต ทนน้ำ (2551 : 93-94) พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพ และหมู่บ้านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแตกต่างกัน

สอดคล้องกับ ไหม เจ้าเหลียงชัย (2552 : 76-78) พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

สอดคล้องกับ ปรัชญา ศรีเสนพิลา (2553 : 77-78) พบว่า ประชาชนที่มีสถานที่ตั้งหมู่บ้านแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมแตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับ นุกูล ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาที่แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนมีความจำเป็น และความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่แตกต่างกับหมู่บ้านอื่น ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ กิตติ สุทธิสัมพันธ์ (2542 : 12-15) ที่อธิบายว่าปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคลซึ่งทำให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ พันธุกรรม ระดับการศึกษา ความเชื่อ ประสบการณ์ สื่อมวลชน กลุ่มชุมชน หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และสังคมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่าแตกต่างกันหรือไม่เหมือนกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1.1 ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดทำแนวเขตป่าสาธารณะประโยชน์ โดยการทำรั้วล้อมรอบเขตป่าสาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจนมั่นคงถาวร

1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีแผนการป้องกันโรคติดต่อ และจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อให้แก่ประชาชนหรือผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

1.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นในตำบลเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

1.1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีลในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

1.2 ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ควรดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องครอบคลุมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้อย่างเท่าเทียมกัน

1.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรดำเนินงานตามหน้าที่ในทุกๆ ด้านให้ครอบคลุมเสมอภาพกันทุกหมู่บ้าน โดยการเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละหมู่บ้าน ไม่ควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านที่เป็นฐานเสียงเท่านั้น

1.3 ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบประเด็นปัญหาที่ควรจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวันในทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีงานบุญประเพณีควรเพิ่มจำนวนรอบในการจัดเก็บให้มากขึ้น

1.3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำ เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความชำนาญมากขึ้นสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตชุมชนให้ครบทุกสายควบคู่กับการก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยถนนทุกสายที่ก่อสร้างควรให้ได้มาตรฐานสากล

1.3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รับทราบปัญหาและความต้องการ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อนำมาจัดทำแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการต่อไป

1.3.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือไว้ให้ชัดเจน

1.3.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านให้มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนสวรรค์ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY